



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์นำตัวแทนสันนิบาตสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรฯเยือนภูฏาน ผลตอบรับเกินคาด ได้ยอดสั่งซื้อข้าวหอมมะลิไทย 100 ตัน

ผลสืบเนื่องจากการประชุมรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานสหกรณ์ของประเทศในเอเชียและแปซิฟิก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ประเทศภูฏานเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้ส่งรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและป่าไม้เข้าร่วมการประชุมด้วย และได้มีโอกาสเข้าหารือทวิภาคีกับนายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย ถึงแนวทางการร่วมมือในด้านการเกษตรและการพัฒนางานสหกรณ์ร่วมกัน

จากนั้นกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำโดยนายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยตัวแทนสหกรณ์การเกษตรที่ดำเนินธุรกิจผลิตข้าวสารจำหน่าย 5 แห่งได้เดินทางไปเยือนประเทศภูฏาน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยได้หารือร่วมกับ Mr. Sherub Gyaltshen ปลัดกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างสหกรณ์ของภูฏานและสหกรณ์การเกษตรของไทย ซึ่งประเทศภูฏานสนใจที่จะสั่งซื้อข้าวหอมมะลิจากสหกรณ์ไทย และการพัฒนาบุคลากรด้านสหกรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาสหกรณ์ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ของไทยและภูฏาน

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับภูฏานในด้านความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ เริ่มมีความเข้าใจอันดีและมีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2555 ประเทศภูฏาน ได้จัดการสัมมนาวิชาการด้านงานสหกรณ์ ภายใต้หัวข้อ Cooperatives : Empowering Communities Towards Gross National Happiness ที่เน้นการใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดความสุขในสังคม เพื่อตอบสนอง Gross Happiness ซึ่งเป็น GAP ของภูฏาน เมืองทิมพู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศภูฏาน โดยนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนากับตัวแทนจากนานาประเทศ

รูปแบบของการสัมมนาวิชาการดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกประเทศได้นำเสนอความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับรูปแบบของการนำวิธีการของสหกรณ์ไปใช้เพื่อการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งได้ข้อสรุปโดยรวมว่า หลักและอุดมการณ์ของสหกรณ์จะนำไปสู่สังคมที่มีความสุขได้ โดยประเทศต่าง ๆ ได้ร่วมกันเสนอถึงแนวทางการดำเนินงานสหกรณ์ ว่ามีวิธีการดำเนินการอย่างไร เพื่อให้ประเทศภูฏานจะได้นำตัวอย่างจากประเทศต่าง ๆ ที่ได้นำหลักการสหกรณ์ไปใช้พัฒนาประเทศได้ เพราะสหกรณ์ในประเทศภูฏานอยู่ในช่วงระยะเริ่มต้น เนื่องจากเพิ่งจะมีการจัดตั้งได้สัก 3-4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้ทางภูฏานจะได้นำตัวอย่างของประเทศต่าง ๆ ไปปรับใช้เพื่อพัฒนางานสหกรณ์ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของตนเอง โดยมุ่งหวังว่าสหกรณ์จะเป็นเครื่องมือที่นำมาซึ่งความสุขให้กับชุมชนและสังคม ไม่นับเครื่องมือในการพัฒนาเพียงด้านธุรกิจเท่านั้น เพราะประเทศภูฏานไม่ได้เน้นการเจริญเติบโตของ GDP แต่เน้นเรื่อง GNH คือ Gross National Happiness หรือความสุขมวลรวมของประชาชนในชาติ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในฐานะตัวแทนของประเทศไทย ได้เสนอมุมมองเรื่องการดูแลเรื่องกฎหมายสหกรณ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับให้การสนับสนุนโดยนโยบายของรัฐต้องชัดเจน การดูแลเรื่องกฎหมายสหกรณ์ต้องเอื้อต่อสิ่งแวดล้อมในการที่จะให้สหกรณ์ดำเนินการทางธุรกิจให้ได้ ไม่ใช่บังคับใช้แต่กฎหมายแต่ไม่รู้สภาพแวดล้อมหรือความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมรอบด้าน

ขณะที่ประเทศอินเดียเสนอว่าไม่ต้องการให้ภาครัฐเข้าไปรบกวนต่อระบบของสหกรณ์ แต่ต้องดูเงื่อนไขของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน ส่วนตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นได้อธิบายถึงสหกรณ์ของญี่ปุ่นว่ามีการทำงานในลักษณะ Corporate คือบูรณาการทำงานร่วมกันจากทุกภาคส่วน ขณะที่ในประเทศจีน ธุรกิจของสหกรณ์ดำเนินการโดย All china คือ ชุมชนสหกรณ์ฯ แต่กำกับโดยภาครัฐ ประธาน All china คือ รัฐมนตรีสหกรณ์ของรัฐบาลจีน แต่ใช้ในรูปของบริษัทจำกัด เป็น Enterprise ที่มีภาครัฐกำกับอยู่ข้างหลัง เนื่องจากสหกรณ์ของจีนสามารถตั้งเป็นรูปของบริษัทได้

ในระหว่างการประชุม ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ได้รับโอกาสให้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสินค้าสหกรณ์ และได้นำตัวอย่างผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป เช่น ข้าวแถม ครีมทาหน้าที่ทำจากน้ำมันข้าว และผลไม้อบแห้ง ไปจัดแสดงและเชิญชวนให้ชาวภูฏานได้ทดลองชิมรสชาติ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม สินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือข้าวหอมมะลิ ซึ่งมีการสาธิตวิธีการหุงข้าวและให้ทดลองได้ชิม ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากของคนภูฏาน ทำให้ผู้บริหารของกรมตลาดสินค้าเกษตรและสหกรณ์ของภูฏานขอเจรจาสั่งซื้อข้าวสารจากสหกรณ์ไทย และจะเริ่มสั่งซื้อในเบื้องต้นจำนวน 100 ตัน โดยชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด จะเป็นตัวแทนในการจัดส่งสินค้าในนามของสหกรณ์ไทย

ปัจจุบันสินค้าข้าวเป็นสินค้าความมั่นคงทางอาหารของภูฏาน ซึ่งต้องสั่งซื้อข้าวจากอินเดียมาบริโภค เนื่องจากพื้นที่ในการปลูกข้าวของภูฏานมีอยู่จำกัด ทำให้ภูฏานต้องการสร้างความร่วมมือกับสหกรณ์ไทย โดยให้สหกรณ์ไทย เกื้อหนุนกับสหกรณ์ภูฏาน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยเฉพาะเรื่องข้าว ซึ่งปริมาณข้าวในล็อตแรกจำนวน 100 ตันที่จะส่งไปประเทศภูฏาน จะจำหน่ายในราคาโลกกรัมละ 61 บาท โดยส่งไปที่ท่าเรือกัลกัตตา ประเทศอินเดีย เนื่องจากประเทศภูฏานไม่มีพื้นที่ติดทะเล จึงต้องส่งไปที่อินเดียแล้วค่อยขนส่งทางบกเพื่อเข้าไปยังภูฏาน

ข้าวหอมมะลิของไทยที่ส่งไปยังภูฏาน จะเป็นสินค้าระดับพรีเมียม เน้นของดีมีคุณภาพ เพื่อขยายตลาดระดับบน ขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่จะขอให้ไทยส่งข้าวในเกรด B หรือข้าว 15 % ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิเหมือนกัน แต่ปนข้าวหักเยาะหน่อย เพื่อให้คนของเขาสามารถซื้อไปบริโภคได้ในราคาที่ถูกลง และพอจะมีกำลังซื้อได้ ซึ่งจะต้องมีการหารือเพื่อทำข้อตกลงร่วมกันในภายหลัง

นอกเหนือจากการสร้างความสัมพันธ์ในด้านการค้าระหว่างไทยกับภูฏานแล้ว ยังมีข้อตกลงที่จะแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือด้านวิชาการสหกรณ์ของทั้งสองประเทศด้วย ซึ่งขณะนี้ได้มีการตั้งคณะทำงานของทั้งสองประเทศ เพื่อหารือกัน และได้มีการลงนาม MOU ร่วมกัน โดยตัวแทนจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อจัดอบรมความรู้การบริหารสหกรณ์ให้กับทางภูฏาน 2 หลักสูตร เพื่อเปิดโอกาสให้ภูฏานส่งเจ้าหน้าที่เดินทางมาดูงานด้านสหกรณ์ ซึ่งค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาของการศึกษาดูงานในประเทศไทย ทางสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งภูฏานเห็นว่าสหกรณ์ในประเทศไทยจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทางภูฏานได้นำไปปรับใช้ได้ ซึ่งข้อได้เปรียบของประเทศภูฏานคือ นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมให้คนในชาติเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง สนับสนุนให้คนเรียนภาษาอังกฤษ ทำให้คนภูฏานสามารถติดต่อได้กับคนทั่วโลก จึงมองว่าเป็นโอกาสของคนภูฏานที่จะพัฒนางานด้านสหกรณ์ได้ไม่ยากนัก โดยขบวนการสหกรณ์ไทยพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับสหกรณ์จากภูฏาน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์คนไทยกับภูฏานให้มีความแน่นแฟ้นและใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป

















